

PVcomBank và EVNNPC ký kết hợp tác toàn diện cùng phát triển

22:02 01/12/2022

Tác giả: Trần Tuấn

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ký kết để cùng nhau tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển lâu dài và bền vững.

Tham dự buổi lễ ký kết, về phía PVcomBank có ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Việt Hà, Phó Tổng Giám đốc cùng các thành viên HĐQT và lãnh đạo cấp cao, các Giám đốc Khối chuyên môn, các cán bộ nòng cốt. Về phía EVNNPC có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc, ông Vũ Anh Tài, Thành viên Hội đồng thành viên, ông Phan Tử Lượng, Phó Tổng Giám đốc cùng các lãnh đạo cấp cao các Ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Theo thỏa thuận hợp tác, PVcomBank và EVNNPC hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, hỗ trợ, cùng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển. Đồng thời, hai đơn vị sẽ cùng hợp tác triển khai các sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu của mỗi bên, khai thác tối ưu mọi tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế, sức mạnh và đảm bảo lợi ích tổng thể. Hai bên cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm hoạt động cũng như cung cấp tài liệu cần thiết để đạt được các mục đích hợp tác một cách thuận lợi và mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Image not found or type unknown



PVcomBank và EVNNPC ký kết hợp tác toàn diện cùng phát triển.

Để phát huy hiệu quả của chương trình hợp tác, EVNNPC và PVcomBank sẽ triển khai các nội dung hợp tác thống nhất từ trụ sở chính/Tổng công ty đến các chi nhánh/các đơn vị thành viên phù hợp với mô hình hoạt động của mỗi bên. Hai bên thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nỗ lực hợp tác chặt chẽ để đáp ứng tối ưu nhu cầu của các bên về hoạt động sản xuất kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp.

EVNNPC là 1 trong 5 tổng công ty phân phối điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với giá trị tài sản 83.000 tỷ đồng, vốn sở hữu 20.905 tỷ đồng. Hiện nay, EVNNPC kinh doanh, phân phối điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, từ Hà Giang đến Hà Tĩnh (trừ Hà Nội), có hơn 11 triệu khách hàng, doanh thu tiền điện năm 2022 ước khoảng 155.343 tỷ đồng, sản lượng điện năm 2022 ước đạt 86.600 triệu kWh.

Với hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng, được ứng dụng số hóa và phù hợp nhu cầu tài chính của mọi khách hàng, PVcomBank luôn nhận được sự tin yêu của các doanh nghiệp, tổ chức lớn trên cả nước. Trong lần hợp tác lần này, PVcomBank sẽ ưu tiên đáp ứng vốn, cung cấp các sản phẩm tín dụng cho EVNNPC với cơ chế lãi suất ưu đãi; cung cấp các dịch vụ thanh toán, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác như: chuyển tiền trong nước, thanh toán quốc tế, thu hộ hóa đơn điện tử...

“PVcomBank và EVNNPC đều là đơn vị thành viên của những Tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Trong đó, PVcomBank là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, EVNNPC là đơn vị

thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với những điểm chung đã có, sự kết hợp giữa sản phẩm dịch vụ hiện đại của PVcomBank và EVNNPC sẽ mang tới nhiều lợi ích cho các khách hàng. PVcomBank sẽ đồng hành cùng EVNNPC cung cấp các dịch vụ tốt nhất, ưu đãi nhất và mang tới trải nghiệm đáng nhớ cho người tiêu dùng” ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT PVcomBank nhấn mạnh.

Chia sẻ về sự hợp tác cùng PVcomBank, đại diện EVNNPC cho biết: “PVcomBank là một trong những ngân hàng thương mại có dịch vụ tốt, đã và đang khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Chính vì vậy, việc hợp tác giữa EVNNPC và PVcomBank ngày hôm nay sẽ mở ra một cơ hội, một chặng đường mới để hai bên hỗ trợ nhau cùng phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của nhau trong quá trình hoạt động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Trong những năm gần đây, PVcomBank thường xuyên mở rộng hợp tác với các đơn vị uy tín trong và ngoài nước, hướng tới một ngân hàng hiện đại, không ngừng gia tăng giá trị và trải nghiệm cho khách hàng. Điều đó đã và đang tạo thuận lợi cho PVcomBank trong việc phát triển giải pháp tài chính theo chuỗi, tạo nền tảng hợp tác toàn diện, giúp Ngân hàng mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với những nỗ lực trong việc không ngừng gia tăng giá trị cho cổ đông, đối tác, khách hàng, PVcomBank đã được nhiều tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận, vinh danh với các giải thưởng danh giá về sản phẩm dịch vụ như: ngân hàng có sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất Việt Nam, ngân hàng có sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất Việt Nam...

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/pvcombank-va-evnnpc-ky-ket-hop-tac-toan-dien-cung-phat-trien>